



ĐIỂM TIN HÀNG NGÀY

TỔNG HỢP THÔNG TIN NỔI BẬT PHẢN ÁNH TRÊN MỘT SỐ BÁO, ĐÀI VỀ LĨNH VỰC THỦY SẢN (Thứ Năm, Ngày 24 tháng 9 năm 2020)

I. LĨNH VỰC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN

Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng tải các tin, bài:

+ ĐBSCL cần đẩy nhanh công tác đăng ký nuôi trồng thủy sản

Các cơ quan quản lý nuôi trồng thủy sản ở ĐBSCL cần đẩy nhanh thực hiện cấp mã số cho các cơ sở đăng ký nuôi trồng thủy sản chủ lực.."(Tác giả: Hưng Phú –Ngọc Bích, 23/9/2020). [Xem chi tiết](#)

+ Sản xuất lúa - tôm thích ứng biến đổi khí hậu

Kiên Giang đã mạnh dạn chuyển đổi đất lúa ven biển kém hiệu quả sang mô hình luân canh vụ tôm - vụ lúa bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu. "(Tác giả:Đ.T. Chánh – Lê Hoàng Vũ, 24/9/2020). [Xem chi tiết](#)

II. LĨNH VỰC KHAI THÁC THỦY SẢN

Báo Nông nghiệp Việt Nam đăng tải các tin, bài:

Thực trạng hạ tầng thủy sản rất yếu kém

Sáng 24/9, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Bộ NN-PTNT tổ chức hội nghị quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá và công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản. Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến đánh giá, thực trạng hạ tầng thủy sản của chúng ta hiện rất yếu kém. Số lượng cảng cá được đầu tư mới đạt 66%, khu neo đậu mới đạt 46% so với quy hoạch tại QĐ 1976. Thứ trưởng cho rằng, nếu chúng ta không bố trí vốn đầu tư cơ sở hạ tầng thủy sản sẽ khó gỡ “thẻ vàng“ và không thể chuyển ngành thủy sản từ nghề cá nhân dân sang nghề cá có trách nhiệm, hội nhập khu vực và quốc tế được.(Tác giả:Kim Sơn, 24/9/2020). [Xem chi tiết](#)

Báo Tiền Phong đăng tải các tin, bài:

+ Ốc 'lạ' dạt kín đặc bờ biển Quảng Bình: Chi cục Thủy sản nói gì?

Ngày 22/9, ông Lê Ngọc Linh, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Bình cho biết: Trong 3 ngày (từ chiều ngày 19 đến 21/9), Chi cục Thủy sản liên tục nhận thông báo về hiện tượng ốc xoắn dạt vào bờ biển với số lượng lớn, tập trung ở vùng biển phía Bắc cửa sông Gianh. Khu vực phía nam cửa Gianh cũng có ốc xoắn dạt vào bờ nhưng số lượng ít hơn..(Tác giả: Hoàng Nam, 24/9/2020). [Xem chi tiết](#)

+ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN

Báo Tiền Phong đăng tải các tin, bài:

+ *Xuất khẩu cá tra sang Anh, điểm sáng giữa 'bức tranh ảm đạm'*

Trong khi xuất khẩu (XK) sang hầu hết các thị trường đều giảm, 8 tháng đầu năm nay XK cá tra sang Anh vẫn tăng gần 24%. Đây là được xem là điểm sáng nhất trong bức tranh ảm đạm của XK cá tra năm nay..(Tác giả: Cảnh Kỳ, 23/9/2020).[Xem chi tiết](#)

Báo Tiền Phong đăng tải các tin, bài:

+ *Doanh nghiệp thủy sản: Gặp bất lợi do chính sách?*

Thông tin từ Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (Vasep), từ đầu năm 2020 đến nay, tổ chức này đã liên tiếp nhận được phản ánh của nhiều DN về các bất cập của quy định đăng ký sử dụng mã số mã vạch nước ngoài trên bao bì lô thủy sản XK. Cụ thể, DN sử dụng mã số mã vạch nước ngoài in trên bao bì hàng hóa khi XK phải có giấy ủy quyền sử dụng mã số mã vạch từ DN nước ngoài. Trong khi trên thực tế, quy định này không hề có trong Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007 cũng như tại nhiều quốc gia đang có quan hệ thương mại với Việt Nam..(Tác giả: Bảo Thoa, 23/9/2020).[Xem chi tiết](#)

III. VẤN ĐỀ KHÁC

Báo Nông thôn ngày nay đăng tải các tin, bài:

+ *Vụ Bộ NNPTNT “tuýt còi” Quyết định của UBND tỉnh Cà Mau: Đề nghị báo cáo Thủ tướng*

Trước đó, ngày 6/1, UBND tỉnh Cà Mau đã ban hành Quyết định số 22/QĐ UBND (Quyết định 22) về việc tổ chức lại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thuộc Sở Y tế, trong đó có tiếp nhận một số chức năng, nhiệm vụ của Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc Sở NNPTNT..(Tác giả: Chúc Ly, 24/9/2020).[Xem chi tiết](#)

Báo Tiền Phong đăng tải các tin, bài:

+ *EVFTA – Những thách thức không nhỏ đối với doanh nghiệp Việt*

TS Lê Duy Bình, Chuyên gia phân tích chính sách đến từ Công ty Economica Việt Nam cho biết hiệp định EVFTA có ý nghĩa hỗ trợ cho cả hai nền kinh tế nhất là trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với đại dịch COVID-19 hiện nay. Song, muốn nắm bắt cơ hội với EU, chúng ta cần phải nhận diện, “điểm danh” một cách đầy đủ các thách thức, từ đó chuẩn bị nguồn lực, xây dựng các kịch bản, có lộ trình và biện pháp để bình tĩnh, tự tin vượt qua những khó khăn này..(Tác giả: P.V, 24/9/2020).[Xem chi tiết](#)

TRUNG TÂM THÔNG TIN THỦY SẢN